



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ร่วมงานวันเกษตรฯเชียงใหม่	แนวหน้า
2. นฤมลลวดผลงานต้นรวงคำยางเพิ่ม9หมื่นล้าน	ข่าวสด
3. 'อัศรา'รุดเตรียมการจัดมหกรรมเกษตรฯเที่ยวริมกว๊านพะเยาช่วยเหลือเกษตรกร	แนวหน้า
4. 'อิทธิ'ตั้งหน่วยฯฝนหลวงจับมือวิทยุการบินแก้ฝุ่นPM2.5	แนวหน้า
5. รมช.เกษตรฯเยี่ยมมอ.ส.ค.มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า	แนวหน้า
6. ณะตรวจสอบการรับสิทธิโครงการไร่ละพันบาท	เดลินิวส์
7. มกอช.ต้นมาตรฐานอาหารอาเซียน	เดลินิวส์
8. คนร.สั่งศึกษารื้อ8รัฐวิสาหกิจ	เดลินิวส์
9. ส่งเสริมเกษตรกรยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน	ไทยโพสต์
10. คอสมันน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยระล่ำ	ข่าวสด
12. 'SME'ต้องปรับตัวพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ตลาด	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# 'นฤมล'ร่วมงานวันเกษตรฯเชียงใหม่

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ อัญเชิญด้วยรางวัลพระราชทานการประกวดพืชและสัตว์ 12 รางวัล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่เกษตรทันสมัย ความมั่นคงทางอาหารและความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Continue, Preserve, and Build the king’s Philosophy towards Smart Agriculture, Food Security, and carbon neutrality for Sustainable

Development” โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่ไร่แม่เหิยะ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรม นวัตกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสมหามงคลครบ 6 รอบ พระชนมพรรษา และส่งเสริมนโยบายประเทศตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เกษตรกรรมมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 1.Agri knowledge and innovation ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 2.Agri innovations for sustainable and king philosophy นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนและศาสตร์พระราชา 3.ชม ชิม ช้อป ใน Green and clean market 4.greenovation wonderland มหัศจรรย์พรรณพฤกษา 5.Food and agri innovations นวัตกรรมอาหารและการเกษตร 6.Happy farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข และ 7.Amazing agro-tourism กิน บิน ฟิน มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร



ร่วมงาน : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่เกษตรทันสมัย ความมั่นคงทางอาหารและความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ไร่แม่เหิยะ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## นกมลอุดมผลงานต้นราคาขายเพิ่ม9หมื่นล้าน

นางนกมล ฤทธิโยสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจราคาขายพาราตั้งแต่ ต.ค.2566-พ.ย.2567 ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ เมื่อครั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรมว.เกษตร ประกาศเอาจริงกับปัญหาขายพาราเดือน และช่วงเวลาใดที่ราคาขายปรับตัวลดลง ก็สั่งให้มีการตรวจสอบโครงสร้างราคาและสต็อกขายพารา จนส่งผลให้ราคาขายพาราในระยะเวลา 14 เดือน เพิ่มขึ้นมากกว่า 91,080 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาขายพาราช่วง ต.ค.2566-พ.ย.2567 เทียบกับ ต.ค.2565-ก.ย.2566 มีดังนี้ ราคาขายแผ่นรมวันชั้น 3 ราคา 72.87 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) เพิ่มขึ้น 23.73 บาท/ก.ก.หรือเพิ่มขึ้นสัดส่วนประมาณ 48% จากราคา 49.14 บาท/ก.ก. ยางแผ่นดิบราคา 70.89 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) เพิ่มขึ้น 23.45 บาท/ก.ก. หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 49% จากราคา 47.44 บาท/ก.ก.น้ำยางสด ราคา 66.97 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) เพิ่มขึ้น 19.53 บาท/ก.ก. หรือเพิ่มขึ้น

ประมาณ 41% จากราคา 47.44 บาท/ก.ก. และยางก้อนถ้วย ราคา 54.73 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) เพิ่มขึ้น 14.37 บาท/ก.ก.หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10.7% จากราคา 40.36 บาท/ก.ก.

นอกจากนี้ได้สั่งให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำรวจผลกระทบจากน้ำท่วม เบื้องต้นมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมรายละไม่เกิน 3,000 บาท และยังมีเงินทุนกู้ยืมบรรเทาความเดือดร้อนตามมาตรา 49 (5) รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 3 ปี กรณีประสบภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง เพื่อรักษาพยาบาลปรับปรุงที่อยู่ ยานพาหนะ และเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นเงินทุน กรณีอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ กยท.ยังมีเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยางกรณีประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 3 ปี

## 'อัครา'รุดเตรียมการจัดมหกรรมเกษตรฯที่ยวริมกวันพะเยาช่วยเหลือเกษตรกร

นายอัครา พรหมเผ่า รุมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรและท่องเที่ยวอนนสายดอกไม้งาม ริมกวันพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา ว่าได้จัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567-5 มกราคม 2568 ที่ถนนชายกว๊าน หน้าศาลหมื่นปี (ลานช่วงวัฒนธรรม) สามแยกถนนประสาท และสวนสมเด็จพระย่า 90 พรรษา จ.พะเยา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ขยายผลการจัดมหกรรมดังกล่าวไปสู่จังหวัดภาคเหนืออื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ 1.นิทรรศการ “พะเยาโมเดล สู่เกษตรกรมูลค่าสูง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตระหนักสู่การปรับเปลี่ยนจาก R1 สู่ R2

2.เวทีเสวนา Young Smart Farmer และเครือข่าย YSF 3.กิจกรรมเสริมทักษะต่อยอดอาชีพด้านการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง 4.การจัดแสดงเครื่องปั้นจำลอง ฐานเรียนรู้ 4 ฐานตามภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ 5.กิจกรรมตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดนิทรรศการตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับความปลอดภัยทางอาหารเพื่อส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ โดยมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เน้นจัดกิจกรรมฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด

## รมช.เกษตรฯเยี่ยมอ.ส.ค. มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ อ.ส.ค.พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมและเนื้อสัตว์

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำให้ อ.ส.ค.มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงให้มีการพัฒนาในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับโครงการองค์กร เพื่อให้การดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจต่อไป

# 'อิทธิ'ตั้งหน่วยฯฝนหลวงจับมือวิทยุการบินแก้ฝุ่นPM2.5

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการเกษตร รวมถึงแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง และการเติมน้ำในเขื่อน โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจหลักในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การเติมน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ ให้มีความมั่นคงในภาคการเกษตร อีกทั้งยังมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง การติดตามและตรวจสอบสภาพอากาศ การศึกษาด้านอากาศยานที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามาใช้ที่มีส่วนช่วยให้การทำฝนมีความแม่นยำตรงต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง “ฝนหลวง” เป็นเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาตามพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือเกษตรกรและพสกนิกรทั่วไป ให้มีทรัพยากรน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ คำนึงผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน โดยขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับ นายจักรพงษ์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในการวางแผนและร่วมมือกัน โดยเบื้องต้นกระทรวง

เกษตรฯ และกรมวิทยุการบิน กระทรวงคมนาคม จะวางแผนงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวง ลดฝุ่น PM2.5 เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการขึ้นปฏิบัติการเหนือ่านฟ้า กทม. เป็นข้อจำกัดของกรมฝนหลวงฯ โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้ทันทั่วถึงและไม่กระทบต่อการจราจรของเส้นทางการบินที่มีความสำคัญในธุรกิจการบิน

“ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพราะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสุขภาพของพี่น้องประชาชน นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ โรคทางเดินหายใจ ใดๆก็ตาม การปฏิบัติการเพื่อลดฝุ่น PM2.5 มุ่งดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น การใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขก็จะลดลงไป อีกทั้งยังกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วย จึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเน้นการทำงานเชิงรุก ให้มีความเข้มข้นและเป็นรูปธรรม” นายอิทธิ กล่าว

นายอิทธิ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ลดฝุ่น PM2.5 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นอกจาก กทม. และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 โดยจะเริ่มในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อมุ่งหวังจะยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอากาศสะอาด โดย PM2.5 เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

## แนะนำตรวจสอบการรับสิทธิโครงการไร่ละพันบาท

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี การผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2567 กล่าวคือ เป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกในช่วง 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2567 และสำหรับภาคใต้การเพาะปลูกข้าว รอบที่ 1 จะเป็นช่วง 16 มิถุนายน 2567-28 กุมภาพันธ์ 2568 ขณะ

นี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการประมวลผลรายชื่อเกษตรกรและจะส่งรายชื่อเกษตรกรให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการรับสิทธิภายใต้โครงการได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ <https://efarmer.doae.go.th/checkFarmer> หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน FARM BOOK

# มกอช.ต้นมาตรฐานอาหารอาเซียน

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์พิทักษ์ ชัยสม ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักกำหนดมาตรฐาน และกองรับรองมาตรฐาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality; ACCSQ) ครั้งที่ 62

การประชุมครั้งนี้ ทีมไทยนำโดย นายถนัดกรพงษ์ จุลาเกตุไพรัชย์ ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมกับผู้แทน มกอช. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสารแนวทางฉลากโภชนาการของอาเซียน (ASEAN Guideline on Nutrition Labeling) พร้อมทั้ง



ชื่นชม ACHPFS และ PFPWG ในการจัดทำแนวทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญของ ACCSQ ประจำปี 2567 และสนับสนุนให้เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเร่งดำเนินการกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้การให้สัตยาบัน (ratification) สำหรับกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework



Agreement) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2568 ซึ่ง มกอช. อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอเรื่อง AFSRF Agreement ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการให้สัตยาบันสารต่อไป

“นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ACCSQ ระยะสุดท้าย (2569-2573) เพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตหลังปี 2568 รวมถึงได้ผลักดันการดำเนินความร่วมมือด้านการมาตรฐานกับสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์





# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: จันทร์ 16 ธันวาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27458

Col.Inch: 56.94 Ad Value: 102,492

หัวข้อข่าว: มกอช.ต้นมาตรฐานอาหารอาเซียน

หน้า: 12(ล่าง)

PRValue (x3): 307,476

คลิป: สีสี่

สหราชอาณาจักร และ ISO เช่น AI เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การกำจัดขีดจำกัดวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน อุปกรณ์การแพทย์ ยานยนต์ อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการรักษาตลาดในการส่งออกและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศที่อยู่นอกอาเซียน”.

# คนร.สั่งศึกษาเรือ8รัฐวิสาหกิจ

## ● ย้ำอ.ต.ก.-อคส.-รง.ไฟ-อสมท

## ● เร่งแก้ชำรุด-ขาดทุนซ้ำซาก

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการยุบหรือควบรวมรัฐวิสาหกิจ ที่มีบทบาทซ้ำซ้อนกัน มีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวอย่างใหญ่ เพื่อให้องค์กรเกิดความคล่องตัว อยู่รอดได้มากที่สุด อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านคลังสินค้า และดูแลตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งมีอยู่หลายวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ทั้งสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ให้ไปศึกษาบทบาท โดยมึรัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาท 8 แห่ง ได้แก่ 1.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2.องค์การคลังสินค้า 3.องค์การตลาด 4.โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต 6.องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 7.บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และ 8.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหลังจากนี้ต้องนำผลศึกษา

เสนอกลับมาควรปรับตัว ยุบ หรือควบรวมกิจการหรือไม่

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อเสนอในการทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจและกระทรวงเจ้าสังกัดจำนวน 8 แห่ง โดยให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ได้มีการเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตาม

ทั้งนี้ คนร. มีข้อสังเกตให้กระทรวงเจ้าสังกัด และ สคร. ร่วมกันพิจารณาการกำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงแนวทางการบูรณาการด้านภารกิจ ลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน รวมถึงกำหนดสถานะขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจต่อไป

นอกจากนี้ เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ คนร. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการดำเนินการมาตรการและการ



## ยุบหรือรวมกิจการ?



ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และรับทราบร่างประกาศ สคร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี วิธีการคำนวณวงเงินอุดหนุน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. .... เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินมาตรการที่เป็นนโยบายรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนในการขอรับเงินอุดหนุน

การดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินและด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีขึ้น พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ สิ้นปี 66 จำนวน 90 แห่ง โดย คณ. ให้รัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขปัญหาบริษัทในเครือที่ขาดทุน และถอนการลงทุนในบริษัทในเครือที่ไม่จำเป็น.

จากรัฐบาล และยังมีมติเห็นชอบในหลักการการร่วมทุนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในบริษัท พีวีซี โพลีเมอร์ จำกัด เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ ปณท ในพีวีซี เพื่อช่วยให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของ ปณท เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะเดียวกัน คณ. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 66 ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 52 แห่ง และมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหมวดหมู่หลักตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจปี 66-70 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีวงเงินดำเนินการหรือลงทุนที่ค่อนข้างสูง รวมถึงรับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง โดยในภาพรวมมีผล

## ส่งเสริมเกษตรกรยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

ตรัง ● เร่งส่งเสริมเกษตรกรปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนตลาดต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากรสชาติเผ็ดร้อน พร้อมให้ความรู้เกษตรกร

ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง พันจ่าโท อนันต์ บุญล้ำราญ รอง ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรด้านมาตรฐานการผลิตตามโครงการยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปพริกไทยตรัง พืชอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง

นายสมนึก คงชู เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพริกไทยตรังให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้แปรรูปพริกไทยตรังให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 100 คน จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต ได้รับการขอรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) ได้รับการส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ด้านการแปรรูป



โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทย ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน และตัวแทนเจ้าของแปลงพริกไทยที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการแปลงพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการการผลิตพริกไทยให้ได้มาตรฐาน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเกษตรกรเรื่องการยกระดับการผลิตและการแปรรูปพริกไทยตรังให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง และองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน รวมถึงมีพิธีการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรที่เข้าอบรม ปัจจุบันในจังหวัดตรังมีเกษตรกรปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนจำนวน 1,090 ราย พื้นที่ปลูก 150 ไร่ ให้ผลผลิต 470.96 กก.ต่อไร่ ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ.



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เดือนผู้ปลูกพริกในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรขาวพริก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ทำให้ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เพราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอก กลีบดอกจะบิดแคระแกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต มักพบระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน.....● ส่วนแนวทางป้องกันและแก้ไข 1. สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์ หากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เกิดจากการทำลายของโรขาวพริก ให้ทำการป้องกันกำจัด 2. เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที่มีประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร.....● หรือ ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซีเฟน 24% SC อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกดินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กำมะถัน 80% WP อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด.....●

นายทะเล่าปลี

## ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยระงับ

### สหรัฐเบรคนำเข้า 156 รายการหลังพบสารปนเปื้อน

พาณิชย์เผยช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ สหรัฐตีกลับสินค้าไทย 156 รายการ หลังตรวจพบสารปนเปื้อน-ด้อยคุณภาพ สินค้าอาหารและเกษตรแซมปี อาทิ ผัก ปลา ถูยงอนามัย ก็โดนด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2567 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) ได้ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากไทยรวม 156 รายการ จากผู้ส่งออกไทยรวม 76 ราย ประกอบด้วยสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ มะขาม หนาม ถั่ว ข้าวโพด ผัก รากขิง สมุนไพร เซอร์รี่ ผลัดแมงลัก ปลาทูน่า ปลาสดิก ข้าวโพด หัวปลี กุ้ง ผลิตภัณฑ์มะละกอ ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อม น้ำผลไม้ น้ำตาลทรายแดง แป้งผสมทำเค้ก พริกแกง ชาอู่หลง ลูกอมแต่งกลิ่นและรส ขนมขบเคี้ยวชนิดอบ ซอสพริก ชุปปลั้ว กะปิ รวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ถูมือ ยางทางการแพทย์ และถูยงอนามัยที่ตรวจพบว่ามี

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าสาเหตุที่ปฏิเสธการนำเข้าสินค้า ประกอบด้วย ตรวจพบเชื้อรา

ซัลโมเนลลา ,พบสารกำจัดศัตรูพืชต้องห้าม ,พบสัตว์ผสมอาหารที่ไม่ปลอดภัย ,สินค้าด้อยคุณภาพ เช่น โดยตรวจพบจุลของอนามัยมีรู,ไม่ระบุข้อมูลทางโภชนาการที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดเป็นต้น

“แม้ว่าจำนวนสินค้าที่ถูกปฏิเสธนำเข้าจะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ก็พบว่า การปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้ารายการเดิมๆ ที่เคยถูกปฏิเสธการนำเข้ามาแล้ว โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และอาหาร สะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าไทยยังไม่สอดคล้องและยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นสินค้าไทยอาจมีปัญหาส่งออกได้น้อยลง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารไทย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออก รายการสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริมการส่งออก ภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ดังนั้นจึงขอเตือนให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในกระบวนการผลิต ส่งออกสินค้าให้ขึ้นไปตามกฎข้อบังคับของสหรัฐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการทำลายภาพลักษณ์สินค้าของไทยโดยรวม”

# 'SME' ต้องปรับตัวพัฒนาสินค้าตอบโจทยตลาด

นางสาวปณิดา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปี 2568 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตที่ 2.4% ช้าลงกว่าปี 2567 เล็กน้อยที่คาดว่าจะขยายตัว 2.6% รวมถึงแนวโน้มของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงและกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง โดยแนวโน้มตลาดและความท้าทายของผู้ประกอบการ ในปี 2568 พบว่าผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลากหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเข้าสู่ยุคดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของ SME

สำหรับเทรนด์ธุรกิจในปี 2568 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ การค้าโลกมุ่งหน้าสู่เอเชีย เนื่องจากการค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในเอเชีย รวมทั้งการเกิดสงครามการค้าและมาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เช่น มาตรการทางภาษี นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เป็นต้น

นางสาวปณิดากล่าวว่า สสว.ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) และพื้นที่ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี เป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ให้เกิดการลงทุนหรือสามารถก่อตั้งธุรกิจได้ พร้อมช่วยเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ยกระดับนวัตกรรมในธุรกิจได้ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2567 โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วไม่เกิน 3 ปี มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ข้างต้น ที่มีการดำเนินกิจการ ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมที่ต่อยอดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่สร้าง Value creation 2.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี/แปรรูปอาหาร และ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่างได้รับประโยชน์หลายมิติ ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเปิดประตูสู่ธุรกิจและนวัตกรรม ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงลึกเพิ่มคุณค่าผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศ มีโอกาสสานสัมพันธ์ร่วมในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินของภาครัฐ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ” นางสาวปณิดากล่าว

สสว. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC และพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดผลผลิตคือ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ หรือเอสเอ็มอีรายใหม่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จัดการพัฒนายกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตภาพ หรือนวัตกรรมใหม่ หรืองานวิจัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 150 ราย คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้/การลดต้นทุน/การขยายการลงทุน/การจ้างงาน/มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สร้างมูลค่าทางธุรกิจ 126 ล้านบาท